

การเปลี่ยนแปลงการกู้ยืมจากปีการศึกษา 2560 เป็นปีการศึกษา 2561

เรื่อง	ปีการศึกษา 2560	ปีการศึกษา 2561	หมายเหตุ
ประเภทการกู้ยืม	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุน	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.ใหม่.) มี 4	ลักษณะที่ 1 และ 2 เริ่มใช้ในปีการศึกษา
	เงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)	ลักษณะ เริ่มใช้ 26 กรกฎาคม 2560	2561 เป็นต้นไป
		ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์	ลักษณะที่ 3 และ 4 คาดว่าเริ่มใช้ในปีการศึกษา
		ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก	2563 เป็นต้นไป
		ของการผลิตกำลังคน และมีความจำเป็นต่อการ	
		พัฒนาประเทศ	
		ลักษณะที่ 3 สาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือกองทุนมุ่ง	
		ส่งเสริมเป็นพิเศษ	
		ลักษณะที่ 4 เรียนดีสร้างความเป็นเลิศ	
เอกสารแบบคำขอกู้ยืม	- สถานศึกษามีหน้าที่เก็บแบบคำขอกู้ยืม นักศึกษาที่ไม่	- สถานศึกษามีหน้าที่เก็บแบบคำขอกู้ยืม นักศึกษาที่	ปีการศึกษา 2651 เปลี่ยนแบบฟอร์มคำขอกู้ กยศ.101
(กยศ.101)	อนุมัติ เก็บไว้เป็นเวลา 60 วันนับจากวันที่ประกาศไม่	ไม่อนุมัติ เก็บไว้เป็นเวลา 60 วันนับจากวันที่	
	อนุมัติ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เก็บจนกว่าจะชำระ	ประกาศไม่อนุมัติ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติเก็บ	
	หนี้หมด	เอกสารจนกว่าจะนำสัญญาส่งธนาคารและมี	
		หลักฐานการรับจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว	
ผลการเรียน	นักศึกษาใหม่เริ่มกู้ยืม แบบกยศ. และ กรอ. ไม่นำผล	นักศึกษาใหม่เริ่มกู้ยืม ไม่นำผลการเรียนมาพิจารณา	เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มติที่ประชุม
	การเรียนมาพิจารณา	นักศึกษาเก่าเลื่อนชั้นปีให้นำผลการเรียน	คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
	นักศึกษาเก่าในสถาบันเลื่อนชั้นปี กยศ. ให้พิจารณา	พิจารณาตามเกณฑ์ของสถานศึกษา	วันที่ 28 พ.ค.2561 เวลา 09.30 - 12.00 น.
	ตามเกณฑ์สถานศึกษา กรอ.ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป		ให้ใช้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 ในการยื่นกู้

เรื่อง	ปีการศึกษา 2560	ปีการศึกษา 2561	หมายเหตุ
ค่าครองชีพ	สามารถกู้ยืมได้ 2,200 บาทต่อเดือน	สามารถกู้ยืมได้ 2,400 บาทต่อเดือน	
บัญชีการโอนเงินค่าเล่าเรียน	แยกสมุดบัญชี กยศ. และ กรอ.	ใช้สมุดบัญชีเดียวคือสมุดบัญชีของการกู้ยืมแบบ กยศ.	ยังไม่ให้ปิดบัญชี กรอ. ให้คงเดิมไว้ก่อน
OTP	ให้รหัส OTP ผ่านทาง e-mail เท่านั้น	ให้รหัส OTP ผ่านทาง e-mail และ SMS ในโทรศัพท์มือถือ	
แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงิน	พิมพ์แบบลงทะเบียนเรียน 2 แผ่น แนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อนำส่งธนาคาร	พิมพ์แบบลงทะเบียนเรียน 2 แผ่น ไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อนำส่งธนาคาร	
กองทุนกู้ยืมฯ		ให้แนบเฉพาะนักศึกษาที่เปลี่ยนบัตรประชาชน	
การชำระหนี้	กยศ. ปลอดดอกเบี้ย 2 ปี ชำระหนี้ภายใน 15 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี	ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 เงื่อนไขการชำระหนี้เป็นแบบ กยศ.ใหม่ทั้งหมด คือ ปลอดดอกเบี้ย 2 ปี ชำระหนี้ภายใน 15 ปี	ยกเลิกเงื่อนไขการชำระหนี้แบบ กรอ.ที่ว่าชำระเมื่อมีรายได้ถึง 16,000 บาท ทั้งหมดทั้งผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และกำลังศึกษาอยู่ ผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษาแล้วทางกองทุนเป็นผู้แจ้งให้ผู้กู้ยืมทราบถึงเงื่อนไขใหม่นี้เอง
การเรียกเก็บหนี้	จดหมายแจ้งผู้กู้ยืม ผู้กู้ยืมติดต่อชำระหนี้ผ่านช่องทางชำระต่าง ๆ	นายจ้างเป็นผู้หักเงินชำระหนี้จากเงินเดือนผู้กู้ยืม โดยมีลำดับการหักดังนี้	นายจ้างไม่นำส่งตามกำหนดมีเบี้ยปรับร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ยังไม่ได้นำส่ง ขณะนี้ดำเนินการภาครัฐเรียบร้อยแล้ว เอกชนเริ่มดำเนินการไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 นี้
		1. หักภาษี ณ ที่จ่าย	
		2. หักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ/กฎหมายคุ้มครองแรงงาน/ประกันสังคม	
		3. หักเงินกู้ยืมกองทุน	

เรื่อง	ปีการศึกษา 2560	ปีการศึกษา 2561	หมายเหตุ
วิธีการชำระหนี้	ชำระหนี้ด้วย BARCODE ผ่านทางธนาคารกรุงไทย	ชำระหนี้ด้วย BARCODE แบบเดิม และเพิ่มชำระ	
	อิสลามแห่งประเทศไทย กสิกรไทย ทหารไทย กรุงเทพ	ทาง QR CODE โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการ	
	กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ	ชำระหนี้ มี 2 แบบ (เริ่มในวันที่ 20 พฤษภาคม	
	สหกรณ์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ เสีย	2561)	
	ค่าธรรมเนียมในการชำระหนี้แล้วแต่ธนาคารกำหนด	1. สแกน QR CODE เข้าบัญชี กยศ. และ	
		กรอ. ผ่าน KTB-Net bank	
		2. สแกน QR CODE ใช้บัญชีผู้กู้ยืม ผ่าน	
		Mobile banking ได้ทุกธนาคาร	
		ชำระผ่าน ตู้บริการเอนกประสงค์ภาครัฐ	
		convenicnce kiosk	
การเข้าถึงข้อมูล	ไม่สามารถเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้	สามารถเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้	
	กู้ยืมได้	กู้ยืมได้	

เรื่องอื่นๆ

1. การทำสัญญาของนักศึกษาใหม่ และการพิมพ์แบบยืนยันออกจากระบบ ต้องรอเนื่องจากการแก้ไขสัญญา และแบบยืนยัน ยังไม่กำหนดว่าจะสามารถทำได้เมื่อใด
2. ในแบบยืนยันช่องผู้แทนโดยชอบธรรมให้รอดูแบบยืนยันฉบับที่แก้ไขว่ามีหรือไม่ และให้ทำอย่างไร
3. ของบเพิ่มเติมให้ขอภายในเดือน กันยายน 2561 เท่านั้น
4. ผู้ค้ำประกันเสียชีวิตผู้ที่ได้รับมรดกจากผู้ค้ำประกันเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้ค้ำประกันหากผู้กู้ยืมไม่ชำระหนี้คืนกองทุนฯ
5. การกำหนดรายได้ครอบครัว 200,000 บาท ต่อปี อาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่ยังไม่ทราบว่าจะปีใด